

เล่นน้ำสงกรานต์ ชิคๆ คูลๆ กับ 5 ไอเท็มเด็ดที่ต้อง มีในครอบครอง



เล่นน้ำสงกรานต์ ชิคๆ คูลๆ กับ 5 ไอเท็มเด็ดที่ต้องมีในครอบครอง

สงกรานต์ เทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยที่แม่จะจัดขึ้นทุกปี แต่เชื่อว่าอะไรก็ได้ นี่คือช่วงเวลาที่ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเปลี่ยนวาระแห่งชาติเดือนเมษายนนี้ ให้ ‘ปัง’ อย่าหลุด ‘โป๊ะ’ ได้อย่างไร ลองมาทำให้เทศกาลสดน้ำระดับโลกให้สนุก สมาร์ท และสร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการสรรหาและเตรียมไอเท็มต่างๆ ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด เริ่มตั้งแต่เสื้อผ้า หน้า ผม รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์สร้างความสุขที่ชวนให้คนรอบข้างต้องร้องว้าว ที่กับไอเดียแปลกแหวกแนวไม่รู้จบ

1. เมคอัพกันน้ำ

สำนวนไทยที่ว่า เหยียบเรือสองแคม คงใช้ได้กับสาวๆ ที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ได้ตรงเปงใจหนึ่งก็อยากออกไปเล่นลาในเทศกาลที่จะมีนานที่ปีครั้ง แต่ก็ห่วงเมคอัพที่ใบหน้าจะลบเลือน เผยให้เห็นหน้าสดโดยไม่ตั้งใจ หรือที่แย่กว่านั้นคือบรรดาเครื่องสำอางที่ประโคนเข้าไปจะหลุดลอกไหลเยิ้ม ดูน่าเกลียดกว่าไม่แต่งหน้าเสียอีก ดังนั้น ไอเท็มลับที่สาวๆ ขาดไม่ได้ ก็คือ เครื่องสำอางกลุ่ม Waterproof แค่อเลือกครีมกันแดด ครีมรองพื้น คิ้ว มาสคาร่าแบบกันน้ำ และลิปสติกเนื้อแมทก็เอาอยู่แล้ว แต่อย่าลืมเลือกให้เหมาะกับสีผิวด้วยละ ถ้าหน้าลอยขึ้นมา จะขายหน้าเปล่าๆ ดีไม่ดีปล่อยหน้าสดอวดชาวโลกเลยน่าจะเวิร์กกว่า

2. Accessory แฟชั่นล้ำๆ อวดชาวโลก

ไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปใส หรือ Snapback สีจัดๆ โทนมัมมี่สีแรงๆ ซึ่งนอกจากใส่กันแดดแล้ว ยังใช้เก็บผมไม่ให้กระเซอะกระเซิงหลังจากโดนน้ำได้อีกด้วย ส่วนสาวๆ สายคิ้วบี้ แนะนำที่คาดผมหรือผ้าผูกผมลายจุด (Dots) มาแรงแซงทุกโค้ง และที่ขาดไม่ได้ ก็ต้องแว่นตากันน้ำสีสนสาดใสขาบซ่า ไม่ใช่แค่เพิ่มความเก๋เท่านั้น ยังช่วยป้องกันแสบไม่ให้เข้าตาด้วย ต่อด้วยกระเป๋าพลาสติกและซองใส่โทรศัพท์แบบกันน้ำ แนะนำสไตล์ Contrast เลือกให้ตัดกับสีเสื้อและชุดแบบพอดีๆ เอาให้เด่นสุดในหมู่มวลชนประชากรตรงนั้น แล้วเราก็จะกลายเป็นแฟชั่นนิสต้าแบบไม่ต้องพยายาม

3. KFC Bucket

มีคนบอกว่า กระบอกฉีดยา หรือปืนฉีดน้ำไม่อาจสร้างความสะใจได้เท่าเอาขันตักน้ำแล้วสาดออกไป แต่ใครล่ะจะพกขันใบใหญ่ไปไหนมาไหน คงจะดีถ้าเราใช้ภาชนะใส่อาหารประยุกต์ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เล่นน้ำสุดชิคได้ไม่เหมือนคนอื่น แล้วก็ชิค (แก่น) จริงๆ เมื่อเห็น KFC Thailand ประกาศในเฟซบุ๊กว่ายายถึง KFC Bucket ให้ไปเล่นน้ำกัน เลย

คิดว่า “สงกรานต์ปีนี้ ชั้นหลบไป ถังไก่ต้องมา” แคมเปญเก๋ๆที่ชวนให้สาวกเคเอฟซีใช้เงินอย่างคุ้มค่า เพียงซื้อถัง 399 บาท แถมไก่ฟรีเต็มถัง! รับไปเลยทั้ง “ซุดสุขใจ” มาพร้อมกับไก่ทอด 8 ชิ้น นักเก็ตส์ 3 ชิ้น ซิดแก่นโปป 7 ชิ้น วิงซ์แซบ 2 ชิ้น เฟรนช์ฟรายส์ และเป๊ปซี่อีก 4 แก้ว ยังงี้ก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรจากบ้านไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วละ ไปตัวเปล่าๆแล้วไปหาร้านเคเอฟซีเอาข้างหน้า ชวนกันกินไก่เรียกพลังให้เต็มที่แล้วก็ใช้ถังที่มีหน้าผู้พินนี้แหละ สาดน้ำใส่กันให้กระหน้า เพลียเมื่อไหร่ก็แวะเปลี่ยนถังใหม่ เดิมพลังยาวไปอีก

4. ผ่าชนหนักกับยารักษาโรค

น้อยคนนักที่จะสนใจประเด็นนี้ ทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆเลย อย่าปล่อยให้หน้าเปียกจนตัวเอง หรืออนุญาตให้แบ่งที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่บนหน้าเรานานนัก เพราะไม่เพียงแต่ความสกปรกเท่านั้น แต่อาจมีสาเหตุอื่นๆที่จะทำให้เราเกิดอาการผื่นแพ้ได้ ดังนั้นการมีผ่าชนหนุผื่นเล็กๆ ไว้เช็ดหน้า รวมทั้งเตรียมครีมแก้ผดผื่นคัน ตลอดจนยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ เช่น ยาอดม ยาหม่อง พลาสเตอร์ปิดแผล และยาส่วนตัวไปให้พร้อม ขึ้นป่วยขึ้นมา สงกรานต์นี้ไม่สนุกแน่

5. แอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดีย

เมื่อเสื้อผ้า หน้า ผม อุปกรณ์ พร้อมแล้ว ก็มักจะมีคำถามตามมาคือจะไปเล่นที่ไหนดี เราจึงต้องดาวน์โหลดบรรดาแอปพลิเคชันหรือกลุ่มโซเชียลมีเดียที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ของสำนักข่าวไว้อัพเดทสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำตามจุดต่างๆ รวมทั้งรายงานสภาพการจราจร และอย่าลืมรักษาสิทธิด้วยการติดตามโปรโมชั่นร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งตารางการเดินทางรูปแบบต่างๆเพื่อวางแผนการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไว้ด้วย